



ประกาศจังหวัดอุดรธานี  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดอุดรธานี ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อสกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวอารีรียา แก้วมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๒.	นางกาญจนา พัวะแว่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเมษฐ์ กิ่งโก้)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดอุดรธานี.**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ**  
**ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑.	นางสาวอารีย์ยา แก้วมา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๒๒๖๖๖๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภวาปี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๖๖๖๐	เลื่อนระดับ  ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง “ การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน หลังผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด (SK) ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง “ การดูแลผู้ป่วยขณะและหลังที่ได้รับยา Streptokinase (SK) ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๒.	นางกาญจนา พัวะแว่น	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๒๒๖๖๖๒	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๖๖๖๒	เลื่อนระดับ  ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง “ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันขณะได้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ที่ กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง “แนวทางการบริหารยาละลายลิ่มเลือด rt-PA” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				

